

## มหาวิทยาลัยนานาชาติ Nanzan University (2017)

มหาวิทยาลัยนานาชาติเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความนานาชาติมาก มีนักศึกษาจากแทบทุกมุมโลกมาเรียนรวมกันตรงนี้ และส่วนใหญ่ประมาณ 80% จะมาจากทางฝั่งอเมริกาและยุโรป สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยเองนั้นก็เป็สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาแต่ละคนได้เรียนรู้ภาษาอย่างเต็มที่ ทั้งสถานที่ที่จัดห้องไว้สำหรับพบปะพูดคุยกับคนญี่ปุ่นเป็นภาษาญี่ปุ่น และห้องที่สามารถฝึกภาษาอังกฤษอยู่ภายในตัวอาคารเดียวกัน ซึ่งบ่อยครั้งจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆจากนักศึกษาญี่ปุ่นเพื่อให้ความสนุกสนานบันเทิง

ด้านการเรียนของสถาบันภาษาก็จะเป็นหลักสูตรเข้มข้นซึ่งแม้แต่ผู้ไม่มีพื้นฐานอะไรมาก็สามารถเริ่มเรียนที่นี่ได้เลย ส่วนผู้ที่มีพื้นฐานอยู่แล้วก็ต้องไปสอบวัดระดับก่อนแล้วจะได้เรียนตามผลสอบวัดระดับที่สอบได้ โดยหลักสูตรการเรียนภาษานั้นจะเรียนภาษาญี่ปุ่นตัวหลัก ซึ่งจะรวมทักษะทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน เรียนทุกวันจันทร์-ศุกร์ และจะมีวิชาอ่านกับเขียนเสริมขึ้นมาอีก 3 วัน สองวิชานี้จะเป็นตัวบังคับหลัก ซึ่งไม่ว่าจะได้เรียนระดับใดก็ต้องเรียนเวลาตามนี้ ส่วนเวลาที่เหลือก็จะสามารถลงวิชาอื่นๆ ได้ตามที่ตัวเราต้องการ ไม่ว่าจะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น เช่น ชงชา จัดดอกไม้หรือเป็นวิชาการด้านอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่นธุรกิจ ประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง ฯลฯ (วิชาที่เทียบโอนได้ คือ ญ411 ญ416 ญ489)

ระหว่างที่เรียน ในแต่ละเดือนก็จะมีกิจกรรมทัศนศึกษาที่จัดโดยทางสถาบัน บางรายการเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย บางรายการอาจมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อย กิจกรรมมีหลายหลายรูปแบบ เช่น การเก็บผลไม้ในจังหวัดนางาโน้ การไปเข้าชมโรงงานและพิพิธภัณฑ์โตโยต้า และอื่นๆอีกมากมาย

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยก็จะอยู่หอต่างๆกันไป ส่วนตัวอยู่หอ โคจิมะ ซึ่งเป็นบ้านแบบญี่ปุ่นแท้ๆหลังใหญ่ แบ่งห้องไว้ให้แต่ละคนเป็นห้องส่วนตัว มีพื้นที่ส่วนกลางคือห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องครัวและห้องอ่านหนังสือ ซึ่งทางหอจะจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนมากมาย เช่น กิจกรรมทัศนศึกษาในแต่ละฤดู ตั้งแต่เทศกาลดูใบไม้แดง เที่ยววันหยุดหน้าหนาว ฯลฯ

การไปใช้ชีวิตต่างประเทศแน่นอนว่าทุกอย่างจะเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับเราหมดในตอนแรก สิ่งที่ต้องทำคือปรับตัวให้เร็วที่สุด และเรียนรู้จากสิ่งรอบข้าง ยิ่งช่างสังเกตช่างฟังจะเป็นประโยชน์มาก และการผูกมิตรกับคนรอบข้างตั้งแต่แรกคือสิ่งที่จะช่วยเราได้มาก (โดยเฉพาะกรณีที่ไม่ไปคนเดียว หรือไม่มีคนไทยด้วยกัน) เพราะจะมีรุ่นพี่ที่เราจะต้องจัดการเมื่อไปถึงหลายอย่าง ซึ่งหากทำด้วยตัวเองอาจจะลำบากเล็กน้อย

แรกๆอาจมีความรู้สึกหลายอย่างเมื่อต้องไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย แต่ให้มองในแง่ดีว่าอย่างน้อยเราเป็นภาษาญี่ปุ่น จะมากจะน้อยสิ่งนี้ก็จะช่วยเราได้มากแล้ว ที่เหลือคือเราต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม ต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกใจต่างๆ แล้ววันหนึ่งเราจะคุ้นเคยกับสิ่งต่างๆมากขึ้น สิ่งที่ชอบก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้น ไปเองตามธรรมชาติ

สิ่งที่จะต้องทำก่อนไปคือ เตรียมตัวให้ดี เสื้อผ้าสิ่งของจำเป็นส่วนตัวที่เพียงพอ ยาต่างๆที่จะหาซื้อไม่ได้ เอกสารที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยต่างๆที่สำรองติดตัวไว้เผื่อมีปัญหาอะไรตอนไปถึง คิดทบทวนให้รอบคอบแล้วเปิดใจให้กว้าง เพราะเรากำลังจะไปอยู่ในดินแดนใหม่ พบเจออะไรก็ให้ถือว่าทุกอย่างเป็นประสบการณ์ ถ้าเตรียมตัวดีความผิดพลาดก็จะน้อย เรื่องเรียนก็ให้ศึกษา มาว่าอยากเรียนวิชาไหน เทียบโอนอะไร เวลาลงทะเบียนที่นานซานจะได้ไม่ต้องรีบร้อน

สุดท้าย รายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ จะไม่ขอพูดถึง เพราะข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกปี แต่ก็อยากบอกน้องๆ ว่าไม่ต้องกังวลมาก เราไปในฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยน ทางหอและมหาลัยค่อนข้างที่จะดูแลเราอย่างดี สิ่งที่เป็นต่อการดำรงชีวิตจะถูกอธิบายทั้งหมดในวันปฐมนิเทศ ส่วนเรื่องขบย่อยอื่นๆเช่น การอยู่ร่วมกับคนอื่น มีปัญหาความยากง่ายอย่างไร อยากให้ไปเจอกันด้วยตัวเอง ทุกอย่างจะกลายเป็นประสบการณ์และการเรียนรู้ที่ล้ำค่าสำหรับทุกคนมากๆ พบเจออะไรก็ท่องไว้คำเดียว สู้ตายๆ



กิจกรรมปั้นจากบริษัทมิทซูบิชิ



ท่องเที่ยวทำเรือนาโกย่า กับมิทซูบิชิ



เที่ยวงานเทศกาลของนาโงย่าในช่วงใบไม้ร่วง



งานเลี้ยงส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากนานชาน



ท่องเที่ยว USJ สนับสนุนโดยหอพักโคจิมะ



ท่องเที่ยวปราสาทนาโงย่าในฤดูใบไม้ผลิ